

# FACTORS IMPACT ON PROTECTING THE IDEOLOGICAL FOUNDATION OF THE PARTY, FIGHT RESPONDING TO FALSE VIEWS, ENEMIES TODAY

Le Dinh Lung

National Academy of Public Administration

Email: [lungnapa@gmail.com](mailto:lungnapa@gmail.com)

Received: 28/4/2023; Reviewed: 11/5/2023; Revised: 18/5/2023; Accepted: 05/6/2023; Released: 21/6/2023

DOI: <https://doi.org/10.54163/ncdt/216>

Since the collapse of the socialist regime in the Soviet Union and Eastern European countries, hostile forces have always sought every way and every opportunity to distort the Party's revolutionary cause, of the nation, denying the leadership role of the Party, distorting the ideological foundation of our Party in order to reduce people's confidence in the leadership of the Party and the management of the State. Therefore, protecting the Party's ideological foundation and fighting against false and hostile views are particularly important political tasks of the entire Party, army and people in the current period. The article will clarify the factors affecting the protection of the Party's ideological foundation, fighting against current false and hostile views.

**Keywords:** *Communist Party of Vietnam; The ideological foundation; False views; Enemy forces.*

## 1. Đặt vấn đề

Thực tế, sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tại Đại hội XIII (năm 2021), Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” cho mọi hành động của Đảng. Đại hội XIII đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo quá trình đổi mới và phát triển ở Việt Nam: “*Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh*”. Đây được coi là một trong những vấn đề “*mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động*”. Trước tình hình đó, các thế lực thù địch không ngừng phủ định, xuyên tạc học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa ra các luận điểm thúc đẩy bạo lực, chiến tranh, gây tác động tiêu cực đến hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị; chống lại chính trị và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hầu hết, những luận điểm xuyên tạc, phản động của chúng tập trung ở hai nhóm vấn đề lớn là: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí

Minh và nền tảng tư tưởng của Đảng; Thành tựu to lớn của sự nghiệp cách mạng, đặc biệt sau gần 40 năm đổi mới đất nước.

Từ đó, việc nghiên cứu, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng càng cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Bài viết này sẽ tập trung phân tích các yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

## 2. Tổng quan nghiên cứu

Liên quan đến vấn đề này có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, trong đó tiêu biểu có một số công trình nghiên cứu như: Kim Anh (2023), “*Kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong năm 2022*”; Đinh Ngọc Giang, “*Những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*”, Tạp chí điện tử Cộng sản; Thomas L.Friedman (2006), “*Thế giới phẳng*”; Vũ Văn Hiền (2020), “*Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng, tập 1*”; Phi Long (2022), “*Người dùng Internet Việt Nam đạt hơn 70% dân số sau 25 năm*”, Báo điện tử VTV News; Nguyễn Sơn (2021), “*Một bản báo cáo thiếu khách quan, sai sự thật về tự do Internet ở Việt Nam*”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Visual Story (2021), “*Chuyên đổi số tại Việt Nam và những thống kê ấn tượng ban đầu năm 2021*”, <http://specials.laodong>.

vn/... Những công trình nghiên cứu trên là tài liệu có giá trị, giúp tác giả kế thừa, hoàn thiện, làm rõ nội dung bài viết này.

### 3. Phương pháp nghiên cứu

Liên quan đến nội dung nghiên cứu này, tác giả sử dụng một số phương pháp như: Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp, thứ cấp; Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá để từ đó làm rõ nội dung trong bài viết này.

### 4. Kết quả nghiên cứu

Những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay:

#### 4.1. Chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng

Thế kỷ XX, Liên bang Xô viết là niềm tin, hy vọng của loài người, trong đó có nhân dân Việt Nam. Niềm tin, hy vọng đó không phải là hão huyền mà là thực tiễn. Bởi nước Nga tại thời điểm đó là một đất nước chưa phát triển nhưng nhờ thắng lợi đỉnh cao của Cách mạng Tháng 10 đã trở thành một quốc gia hùng cường. Có thể nói, Liên bang Xô viết là chỗ dựa vững chắc cho lực lượng tiến bộ trên thế giới, đấu tranh chống lại áp bức, bóc lột lúc bấy giờ. Nhưng thật trớ trêu, một số Đảng Cộng sản cầm quyền, trước hết và chủ yếu là Đảng Cộng sản Liên Xô lại để mất quyền lãnh đạo, làm cho hệ thống xã hội chủ nghĩa hùng mạnh được họ dẫn dắt sụp đổ, tan rã. Một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã là việc mắc mưu của chủ nghĩa đế quốc dẫn đến hạ thấp, phủ nhận, thay đổi các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin bằng những luận điểm của chủ nghĩa xã hội dân chủ.

Vấn chiêu trò đó, ở Việt Nam, các thế lực thù địch đã kích trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng lợi dụng, cường điệu hóa những hạn chế, khuyết điểm của Đảng và hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội để quy kết việc Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng chính là nguyên nhân gốc rễ của những hạn chế, khiếm khuyết đó.

Có thể nói, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đầu những năm 90 của thế kỷ XX đã để lại nhiều bài học quý giá cho ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thật vậy, nhận thức sâu sắc về nguy cơ phân liệt, tan rã

về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hơn 90 năm qua, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được xây dựng vững chắc trên cơ sở vận dụng, kế thừa và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua từng thời kỳ. Lịch sử đã chứng minh, ngay từ trong Văn kiện chính thức của Phong trào công nhân (Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, tháng 10/1930), Đảng ta chỉ rõ: *“Giải thích cho công nhân mục đích và đường lối của Đảng Cộng sản trong các vấn đề liên quan đến cuộc sống của công nhân và thái độ đối với các sự kiện lớn diễn ra trong nước. Giải thích cho họ rằng, Đảng Cộng sản là Đảng của họ, vì vậy họ cần phải bảo vệ Đảng”*. Sự tin tưởng vào đường lối của Đảng của nhân dân đã được đền đáp xứng đáng với thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 8/1945. Chiến thắng ấy đã đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa của thế kỷ XX, đi vào lịch sử thế giới như một mốc son chói lọi, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ. Chiến thắng ấy đã đánh dấu sự ra đời của nhà nước Việt Nam - Nhà nước Dân chủ Cộng hòa đầu tiên ở Châu Á, là minh chứng sinh động về tính đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng khi vận dụng sáng tạo, khoa học Chủ nghĩa Mác-Lênin trong giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Ngày nay, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng vẫn là yếu tố quyết định bảo đảm thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta. Việc giữ vững và thực hiện đúng đường lối của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ta đã đưa ra nhận định quan trọng mang tính tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về đường lối đối mới đất nước: *“... Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”*.

#### 4.2. Sự chống phá của các thế lực thù địch qua “thế giới phẳng”

“Thế giới phẳng” là cách gọi riêng của Thomas L.Friedman, dành cho thời kỳ toàn cầu hóa hiện nay, một thời kỳ, một thế kỷ mà những rào cản từ địa lý, văn hóa, tôn giáo... đã không còn quá cách biệt mà thay vào đó là sự bùng nổ của thời đại công nghệ số đã giúp “thế giới phẳng” hơn. Thời gian gần đây, những tiên bộ nhanh đến mức chóng mặt trong lĩnh vực công nghệ và thông tin liên lạc đã kết nối mọi người trên thế giới lại gần nhau hơn bao giờ

hết. Theo Thomas L.Friedman, một trong 10 nhân tố góp phần quan trọng trong tiến trình “làm phẳng thế giới” chính là “kỷ nguyên kết nối mới” với sự ra đời vĩ đại của Internet giúp mọi người ở bất cứ ngõ ngách nào trên toàn thế giới đều có thể truy cập vào mạng và tương tác với nhau một cách dễ dàng. Điều đó đã đặt nền móng cho một sự cộng tác toàn cầu của các cá nhân trên các lĩnh vực công nghệ, thương mại, cung cấp dịch vụ, trao đổi, tiếp cận thông tin và hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Không nằm ngoài “*mặt phẳng*” ấy, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ phát triển internet, mạng xã hội nhanh nhất thế giới. Theo số liệu thống kê đến tháng 6/2021, trong số 97,75 triệu dân cả nước có trên 68,72 triệu người (chiếm 70,3% dân số) sử dụng internet, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 ở châu Á; hơn 72 triệu người (chiếm 73,7% dân số) dùng mạng xã hội, chủ yếu là Youtube, Facebook (đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia sử dụng Facebook nhiều nhất) và là một trong 10 nước có số lượng người dùng Youtube cao nhất thế giới. Đến tháng 9/2022, số lượng người dùng Internet tại Việt Nam đã tăng lên khoảng 70 triệu người. Người dùng Việt Nam dành trung bình 7 tiếng mỗi ngày để tham gia các hoạt động liên quan đến Internet. Tỷ lệ người dùng sử dụng Internet hàng ngày tại Việt Nam lên tới 94%. Trong đó, hơn 90% số người sử dụng internet hàng ngày là sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên (Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022).

Lợi dụng những thế mạnh và tính mở của không gian mạng với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, không có ranh giới cụ thể giữa “thực” và “ảo”, các thế lực thù địch, phản động trong nước và ngoài nước, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội đa nền tảng như Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter, Youtube... không ngừng ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với âm mưu hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, gây ra những khó khăn, cản trở rất lớn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cụ thể, thủ đoạn tấn công của các thế lực thù địch là đăng tải những hình ảnh, video đã qua chỉnh sửa, cắt ghép kết hợp sử dụng ngôn từ nhằm bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lý lịch, thân thế sự nghiệp các lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước để đi đến phủ nhận con người, phủ nhận hệ tư tưởng mác xít và vai trò lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để thông qua đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư

tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đơn cử là cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina đầu năm 2022, Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ quan điểm chính thức của mình trên các diễn đàn đa phương quốc tế và phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội, diễn đàn, các thế lực thù địch, phản động, phản từ cơ hội chính trị lợi cố tình đăng tải các tin, bài có nội dung phê phán, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong quan điểm, cách nhìn nhận, ứng xử trước những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột này, hướng dư luận trong nước và quốc tế hiểu sai lệch về Việt Nam, gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của Việt Nam với Nga, Ucraina và cộng đồng quốc tế.

“*Thế giới phẳng*” và những lợi ích mang lại đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, chuyển hóa chính trị, khủng bố. Đây thực sự là một mặt trận quan trọng và không thể buông lỏng. Đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay là vấn đề khách quan, trọng yếu, đòi hỏi mọi người, lực lượng thực thi nhiệm vụ này trên không gian mạng phải luôn nhận thức đầy đủ những thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cao, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trước tình hình mới. Để khắc phục những tác động tiêu cực từ yếu tố này, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị khóa XII, Luật An ninh mạng và các luật liên quan; mở rộng, nâng cao hiệu quả và đưa các mối quan hệ đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, tạo nền tảng chính trị cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước; tăng cường giáo dục, tuyên truyền sâu rộng về Luật An ninh mạng, để người dân có ý thức đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi sử dụng không gian mạng tuyên truyền chống phá Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng.

Hơn hết, cần nhận thức cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những tác động tiêu cực trong cuộc chiến thông tin trong “*thế giới phẳng*” là lâu dài, kiên nhẫn, bền bỉ và cần học cách sống chung với tin giả, thông tin xuyên tạc, qua đó tự tạo sức đề kháng, giúp hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân kiên cường hơn khi tham gia tương tác trên không gian mạng để

chống thông tin độc hại, âm mưu thâm độc chống phá Đảng và Nhà nước.

### **4.3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh**

Bài học về sự sụp đổ, tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô vẫn còn đó. Một trong những nguyên nhân chính là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, công tác cán bộ... không làm đúng những điều Lenin đã cảnh báo; nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình nhiều năm không làm, nên chủ nghĩa xã hội mới thoái trào và cuối cùng là chuyên quyền, độc đoán, chỉ mang tính cá nhân rồi dẫn đến tan rã. Những vấn đề xảy ra ở Liên bang Xô viết là những bài học về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đối với chúng ta. Với tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, chúng ta làm một cách rất bài bản, thuyết phục” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận tại phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để xây dựng một hệ tư tưởng vững chắc trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh ngay từ bên trong.

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” nhấn mạnh, “phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; “kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên”. Thật vậy, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là quan điểm có tính kế thừa, phát triển tinh thần của các kỳ Đại hội Đảng, đồng thời đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, kiên quyết đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Trung ương và cấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện,

đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Điều đó đã được thể hiện thông qua một số Chỉ thị, Nghị quyết tiêu biểu như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (01/2012); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (5/2016) và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (10/2016); Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (10/2018).

Đặc biệt, trước hiện tượng các thế lực thù địch thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để thông qua đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, Đảng đã kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổng kết công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII cho thấy: trong nhiệm kỳ qua, “*cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.209 cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng; trong đó có 113 cán bộ diện Trung ương quản lý cả đương chức và đã nghỉ hưu*”. Tới phiên họp thứ 23 ngày 12/01/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2022: “*thi hành kỷ luật 539 đảng viên do tham nhũng, có ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 15 trường hợp so với năm trước); cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XIII) đối với 05 đồng chí; cho thôi giữ chức vụ đối với 02 Phó Thủ tướng Chính phủ, 03 Thứ trưởng và tương đương, 01 Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam (TKV); các địa phương đã cho thôi chức, miễn nhiệm 03 Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh theo chủ trương sắp xếp, bố trí công tác đối với cán bộ bị xử lý kỷ luật, uy tín giảm sút*”.

Có thể khẳng định, tình trạng suy thoái về tư

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là mơ hồ, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng, con đường phát triển của đất nước; cùng với tệ tham ô, tham nhũng, lãng phí chính là những thách thức lớn cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay. Điều đó dẫn tới một hệ lụy vô cùng nguy hại như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong hội nghị cán bộ toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII ngày 09/12: “*sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc*”.

Các giải pháp nhằm xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đã được nhấn mạnh trong Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, cần đề cao và thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ Trung ương đến chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “đĩ hòa vi quý”; kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tập trung vào phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương và khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Đây là bước đột phá mới, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với mục đích cao nhất làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và sự tin tưởng của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Có như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng mới vững chắc và người dân luôn vững tin theo Đảng và không dao động trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch.

#### **4.4. Sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành chức năng cùng mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân**

Tại Nghị quyết số 35-CT/TW, Đảng ta khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí, tuyên truyền các cấp là lực lượng nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức

chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới nhiệm vụ này, chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp của các tổ chức, các lực lượng cùng tham gia, nhất là vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hình thức đấu tranh có lúc còn chưa phù hợp, thiếu chủ động và sắc bén. Bên cạnh đó, ở nhiều cơ quan truyền thông đại chúng, công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ổn định và phát triển, nâng cao uy tín, vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế còn hạn chế; việc kết hợp giữa đưa thông tin từ các trang báo chính thống trên thế giới vào Việt Nam và đưa thông tin từ Việt Nam tới các quốc gia khác chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả, còn nhiều lỗ hổng; dẫn đến chưa hạn chế được nhiều luồng thông tin tiêu cực, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch; vẫn còn tình trạng thông tin thiếu cân đối, chưa đảm bảo sự đồng đều về phân bố và khoảng cách hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng, miền. Hơn nữa, “*Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tinh chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời*” chính là những rào cản lớn gây nên những khó khăn, bất lợi trong công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta hiện nay.

Vì vậy, trên cơ sở dự báo sát sao và chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, lệch lạc, các hoạt động phá hoại, kích động, gây rối của các thế lực thù địch, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng, các ban, ngành và mỗi người dân phải có trách nhiệm trong việc phối hợp nhịp nhàng để bảo đảm sự thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Cần tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 “*về những điều đảng viên không được làm*” và Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 về

“Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” để phòng và chống sự suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm kịp thời nhận diện và cảnh giác trước những quan điểm nhân danh yêu nước, dân chủ, phản biện cô xúy cho vấn đề xã hội dân sự, đòi đa nguyên, đa đảng, ra báo tư nhân... Ngoài ra, các cơ quan truyền thông, báo chí cần làm tốt vai trò của mình, chủ động phản ánh những thông tin có nội dung tích cực, sắc bén, góp phần lan tỏa, khẳng định giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng trước việc lan tràn của những thông tin xấu độc, mất kiểm soát, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý, tư tưởng, dư luận xã hội.

### 5. Thảo luận

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nhận định: “Công tác thông tin, tuyên truyền một số đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời, hình thức chưa phong phú... Việc dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời...”. Đây chính là những cản trở lớn gây nên những khó khăn, bất lợi trong công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta trong bối cảnh hiện nay. Có rất nhiều yếu tố tác động đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay. Các yếu tố đó tác động đa chiều, vừa mang đến cả thuận lợi, vừa gây nên những khó khăn, thách thức không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần phải biết tận dụng những yếu tố thuận lợi, mang lại những hiệu quả tích cực; từng bước khắc phục những yếu tố gây cản trở, khó khăn để việc

thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí tham gia.

### 6. Kết luận

Trên đây là một số yếu tố chủ yếu tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay. Những yếu tố đó tác động đa chiều, vừa mang đến cả thuận lợi, vừa gây ra những khó khăn, thách thức không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, yêu cầu đặt ra hiện nay là cần biết giữ gìn và phát huy những thành tựu đã đạt được, tận dụng những yếu tố thuận lợi, mang lại những hiệu quả tích cực, từng bước khắc phục những yếu tố gây cản trở, khó khăn, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; tạo điều kiện, tiên đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm mạnh mẽ hơn để phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

### Tài liệu tham khảo

- Anh, K. (12/1/2023). Kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong năm 2022. Trang thông tin điện tử Vov.vn.
- Ban Tuyên giáo Trung ương. (2016). *Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2002). *Văn kiện Đảng toàn tập*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2006). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*. Hà Nội:

Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.
- Giang, Đ. N. (22/10/2021). Những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. *Tạp chí điện tử Cộng sản*.
- Hiền, V. V. (2020). *Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng - Tập 1*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.
- Hội đồng Lý luận Trung ương. (2017). *Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc: Cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị,*

- những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” về chính trị trong Đảng.* Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.
- L.Friedman, T. (2006). *Thế giới phẳng*. Hà Nội: Nxb. Trẻ.
- Long, P. (2022). Người dùng Internet Việt Nam đạt hơn 70% dân số sau 25 năm. *Báo điện tử Vtv.vn*.
- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. (2011). *Hồ Chí Minh - Toàn tập*. Hà Nội.
- Son, N. (01/10/2021). Một bản báo cáo thiếu khách quan, sai sự thật về tự do Internet ở Việt Nam. *Báo điện tử Đảng Cộng sản*.
- Visual Story. (2021). Chuyển đổi số tại Việt Nam và những thống kê ấn tượng ban đầu năm 2021. *Specials.laodong.vn*.
- 

## **NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH HIỆN NAY**

**Lê Đình Lung**

---

Học viện Hành chính

Email: [lungnapa@gmail.com](mailto:lungnapa@gmail.com)

Nhận bài: 03/7/2023; Phản biện: 12/8/2023; Tác giả sửa: 19/8/2023; Duyệt đăng: 24/8/2023; Phát hành: 30/9/2023

DOI: <https://doi.org/10.54163/ncdt/216>

Từ sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội xuyên tạc chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta nhằm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Bài viết sẽ làm rõ những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

**Từ khóa:** *Đảng Cộng sản Việt Nam; Nền tảng tư tưởng; Quan điểm sai trái; Thế lực thù địch.*